

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
trong tình hình mới

Trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả và ban hành các văn bản về thực hiện công tác dân vận sát với tình hình thực tế của địa phương. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, nắm tình hình Nhân dân, tham mưu cấp ủy giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đạt được kết quả tích cực, có nhiều hoạt động tập trung cho cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, lực lượng đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác dân vận các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm, tập trung giải quyết những khó khăn, bức xúc trong Nhân dân thông qua việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Khối lực lượng vũ trang tích cực tuyên truyền, bám, nắm địa bàn; tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Công tác tôn giáo ổn định; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”, có chuyển biến tích cực về nhận thức và việc làm cụ thể; phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” được chỉ đạo triển khai sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình hiệu quả, có sức lan tỏa trong Nhân dân. Công tác dân vận đã góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền; tạo đồng thuận xã hội và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên công tác dự báo, nắm tình hình Nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có việc chưa hiệu quả. Chất lượng thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; việc tổ chức đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời, triệt để. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng từ tỉnh đến cơ sở còn một số mặt hạn chế, có nơi chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới.

Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức sâu sắc, toàn diện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Năng lực thực tiễn làm công tác dân vận của một số cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong thực thi nhiệm vụ chưa quan tâm đến đổi mới phương pháp dân vận để đáp ứng với tình hình thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận ở một số nơi chưa thường xuyên, sâu sát.

Để tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quyết định số 331-QĐ/TU, ngày 30/12/2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 184-QĐ/TU, ngày 25/02/2016 về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cấp tỉnh trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 1548-QĐ/TU, ngày 28/5/2019 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị coi việc xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Duy trì nề nếp việc cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ cơ sở và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Chú trọng lắng nghe, đối thoại, tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp để xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc và bảo vệ quyền, lợi ích của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, cụ thể, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các hình thức khác để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

3. Thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, trọng tâm là phát huy vai trò, sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo

đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo sinh kế ổn định và việc làm tốt hơn; hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình Nhân dân; tập trung chỉ đạo quyết liệt, từng bước giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự. Chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, tạo sự đồng thuận của người dân trong xử lý chấp hành, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng chính quyền điện tử; thân thiện, liêm chính vì Nhân dân phục vụ. Nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính của công chức, cơ quan Nhà nước để Nhân dân giám sát việc thực hiện; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, phát huy vai trò làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân theo phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”; tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân được tham gia xây dựng, phản biện, giám sát, thực thi chính sách pháp luật, những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân; phải lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trước khi ban hành các văn bản liên quan chính sách quy định.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhất là ở những nơi người dân quan tâm. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của tổ chức, chủ động trong nắm tình hình và trong tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm củng cố, xây dựng và phát triển các đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, người lao động; hướng hoạt động về cơ sở, tích cực tham gia giải quyết những vướng mắc, vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định.

Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”, tập trung vào các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa

phương; xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

5. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm những người đảm bảo các tiêu chuẩn và uy tín làm công tác dân vận, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Quan tâm xây dựng, phát triển các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; Mặt trận, Dân vận dựa trên cơ sở cộng đồng tự quản với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, dòng họ, người có uy tín... trong tạo sự đồng thuận xã hội, giải quyết mâu thuẫn, bức xúc trong Nhân dân.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận để động viên, khen thưởng, kịp thời.

8. Các Ban Đảng tỉnh, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

9. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các Ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, định kỳ, hướng dẫn kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Chỉ thị được phổ biến, quán triệt đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, | (Đề báo cáo)
- Ban Dân vận Trung ương, |
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ngành, MTTQ, các TCCT- XH tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lãnh đạo VPTU, TKBT,
- Lưu VPTU, CVTH^H.

Uly

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Hữu Nghĩa